

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. สศก.ชี้ราคาผลปาล์มพุ่ง ยันไร้ผลกระทบต่อแผนนำเข้า
๒. กรม.อนุมัติ ๔ หมื่นล้านซื้อยางสร้างถนน
๓. สั่งคลังปรับหนี้เกษตรกร ๘ แสนราย
๔. ผวากระบือไทยอาจสูญพันธุ์บ.ทุ้ม ๕.๘ พันล.เร่งเลี้ยงเพิ่ม
๕. ชวนนาภาคกลางไม่สนลุยทำนาปรัง
๖. ปตท.หนุนผลิตกระบैयाางพารา
๗. เปิดตัวสมาคมชวานาพอเพียง
๘. ภาพข่าว: ลำไยส่งจีน
๙. เปิดประมูลตอกข้าวรัฐอีกล้านตัน พาณิชย์เร่งสกัดนอมนีสวมรอย
๑๐. เกาะข่าวเกษตร
๑๑. ศึกษาดลัดเกษตรไทยในยุโรป

หนังสือพิมพ์

- กรุงเทพธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
มติชน
มติชน
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
เดลินิวส์

สศก.ชี้ราคา'ผลปาล์ม'พุ่ง ยันไร่ผลกระทบแผนนำเข้า

สศก.ยันนำเข้าน้ำมันปาล์ม ไม่กระทบราคาผลปาล์มภายในที่จะออกสู่ตลาดช่วงมี.ค.นี้ ขณะที่ปาล์มขวดราคาต่ำกว่า 42 บาท และเลิกจำกัดซื้อครัวเรือนละ 3 ขวด

นายเลอศักดิ์ รุ่งตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์การนำเข้าน้ำมันปาล์ม ตามมติของคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ(กนป.) โดยมีมาตรการลดผลกระทบจากการนำเข้าให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันให้ได้รับราคาขายผลปาล์มน้ำมันไม่ต่ำกว่า กิโลกรัมละ 5 บาท โดยให้โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม และโรงงานไบโอดีเซลรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ จากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 30 บาท ในช่วงที่มีการนำเข้าจนถึงสิ้นเดือนก.พ. นี้

ปรากฏว่า ส่งผลให้ราคาผลปาล์มสด ณ หน้าโรงงานสูงกว่ากิโลกรัมละ 5 บาท โดยช่วงวันที่ 1- 23 ก.พ.ที่ผ่านมา ราคาผลปาล์มสด ณ หน้าโรงงานเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 5.82 บาท มาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเดือนนี้ ประกอบกับเดือนมี.ค.ต่อเนื่องถึงไตรมาส 2 ปีนี้เป็นช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก จะทำให้ผลผลิตน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้น อาจทำให้ราคาผลปาล์มที่เกษตรกรขายได้ลดลง

นอกจากนี้ ทางสศก. ได้ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่และสุราษฎร์ธานีเมื่อเร็ว ๆ นี้ เพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม และติดตามผลกระทบจากการนำเข้าน้ำมันปาล์ม 50,000 ตัน โดยได้รับฟังความคิดเห็นจากทั้งบริษัทเอกชน ชุมชนสหกรณ์ และเกษตรกรชาวสวนปาล์ม พบว่าผลผลิตปาล์มน้ำมันเริ่มออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมี.ค.นี้ จะมีปริมาณมากช่วงเดือนเม.ย.ต่อเนื่องไปถึงเดือนพ.ค. นี้ ซึ่งจะทำให้สต็อกน้ำมันปาล์มดิบกลับสู่ระดับปกติ

นอกจากนี้ พบว่ายังคงมีปริมาณน้ำมันปาล์มขวดวางจำหน่ายในโมเดิร์นเทรดจำนวนมาก บางแห่งจำหน่ายในราคาต่ำกว่าราคาควบคุมของกระทรวงพาณิชย์ ขวดละ 42 บาท เพื่อเพิ่มความต้องการของตลาด ไม้มีความจำเป็นต้องจำกัดการซื้อน้ำมันขวด ไม่เกินครอบครัวละ 3-6 ขวด

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯจะเร่งผลักดันร่างยุทธศาสตร์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ปี 2558-2569 ให้สามารถดำเนินการได้โดยเร็ว ขณะนี้คณะทำงานได้ดำเนินการปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ปาล์มน้ำมันฯ เสร็จแล้ว ได้ส่งร่างยุทธศาสตร์ให้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เพื่อพิจารณา

กรม.อนุมัติ4หมื่นล้านชื้ออย่างสร้างถนน

กรม.เศรษฐกิจอนุมัติงบ 4 หมื่นล้าน ให้กรมทางหลวง-กรมทางหลวงชนบท ห้างใช้ยางพาราซ่อมและปรับปรุงถนน 1 แสนกิโลเมตร เชื่อช่วยระบายยางแก้ปัญหาราคาคาดต่ำได้ จี้ข้าราชการระดับจังหวัดเร่งจัดการปัญหาที่ยังทำไม่ได้มีสิทธิถูกโยกย้าย

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (กรม.ศก.) วานนี้(25 ก.พ.) ที่ประชุมเห็นชอบโครงการตามแผนพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคม วงเงิน 40,000 ล้านบาท เพื่อพิจารณาการนำยางพาราในประเทศ ไปใช้ในการดำเนินการซ่อมสร้างถนน คาดว่าจะสามารถระบายยางสำหรับผลมทำถนนตามโครงการนี้ได้ประมาณ 30,000 ตัน

ทั้งนี้วงเงิน 40,000 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณสำหรับกรมทางหลวงจำนวน 25,000 ล้านบาท สำหรับการปรับปรุงถนนในความดูแลระยะทาง 5.2 หมื่นกิโลเมตร และกรมทางหลวงชนบทจำนวน

15,000 ล้านบาท สำหรับการปรับปรุงถนนในความดูแลระยะทาง 4.8 หมื่นกิโลเมตร

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการระบายสต็อกยางพาราของรัฐว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ส่งมอบยางให้แก่บริษัท ไชนา ให้แทนรับเบอร์อินดัสทรีกรุ๊ปเพิ่มแล้ว 15,000 ตัน จากที่ส่งมอบครั้งแรกไปจำนวน 2,000 ตัน เมื่อช่วงสิ้นปี 2557 โดยยางพาราที่ส่งมอบครั้งนี้เป็นยางเก่าในสต็อกรัฐตั้งแต่ปี 2555 แต่เป็นยางคุณภาพดี ได้ราคาดีถึงกิโลกรัมละ 63 บาทตามที่กำหนดซื้อขาย

"ที่ผ่านมายังไม่ได้มีการส่งมอบยางเพิ่ม เพราะเกรงกันว่าราคายางจะปรับตัวลดลง จึงได้ชะลอออกไปก่อน จากนั้นในช่วงปิดกรีกก็ต้องจะเร่งส่งมอบยาง แต่ต้องดูเป็นไปตามข้อตกลงสองฝ่าย" นายอำนาจกล่าว

สำหรับ 16 มาตรการยางที่ขับเคลื่อนไปแล้วนั้น จะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์เร็วๆ นี้ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข โดยการประเมินของกระทรวงเกษตรฯเอง มองว่า

มาตรการโครงการมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางหรือบีพีเพอร์พินด์ เป็นมาตรการที่ได้ผลดีแต่โครงสร้างตลาดปรับตัวไม่ทันความต้องการ

"ผมทราบดีที่มีปัญหาการจัดคิวในตลาดกลาง ต่อไปถ้ามีการใช้มาตรการนี้ต่อจะจัดคิวจัดระบบการจัดการให้ ผมมีแนวคิดว่าต่อจากนี้เกษตรกรรายย่อยที่นำยางมาขายครั้งละไม่เกิน 15 ตัน ต้องได้ขายก่อน หรืออีกแนวทางหนึ่ง อาจใช้การยกระดับตลาดท้องถิ่นของสภ. 108 แห่งเพื่อไม่ให้เกษตรกรรายย่อยต้องขนส่งมาถึงตลาดกลาง"

ทั้งนี้การจัดการยางพาราฤดูกาลผลิต 2558/2559 จะเป็นการบริหารงานจากระดับจังหวัด ได้สั่งให้จังหวัดทำแผนจัดการตนเองเกี่ยวกับสินค้ายาง 6 ชนิด ได้แก่ ยางก้อนถ้วย น้ำยางสด ยางแผ่นดิบในตลาดท้องถิ่น ยางแผ่นดิบในตลาดกลาง ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ในตลาดกลาง และยางที่จำหน่ายให้กลุ่มพ่อค้าส่งออก จังหวัดจะต้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใน



อำนาจ ปะติเส

พื้นที่ ส่งให้กระทรวงเกษตรฯภายใน 5 มิ.ค. นี้ แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า การเร่งขับเคลื่อนเรื่องยางในระดับจังหวัด หากจังหวัดใดไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้า จะถูกรายงานถึงกระทรวงมหาดไทย และอาจถูกโยกย้ายออกจากตำแหน่งได้

สำหรับราคายาง ณ วันที่ 25 ก.พ.ที่ผ่านมามีราคา FQB ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาอยู่ที่ กิโลกรัมละ 61.45 บาท ขณะที่บีพีเพอร์พินด์เข้าซื้อที่ราคากิโลกรัมละ 63 บาท ราคาน้ำยางสด 47 บาทต่อกิโลกรัม ยางก้อนถ้วย 39.50 บาทต่อกิโลกรัม และยางแผ่นดิบราคา 58 บาทต่อกิโลกรัม

สังคลัง'ปรับหนี้'เกษตรกร 8 แสนราย

เร่งกระทรวงเกษตรฯ ทำแผน
รายละเอียดลูกหนี้ขงกรม.
อีกครั้งตั้งเป้าหน้า ๖

กรม.เศรษฐกิจผ่านแผนปรับโครงสร้างหนี้
วงเงิน 116,000 ล้านบาทของเกษตรกร
รายย่อย 8.18 แสนราย แบ่งกลุ่มลูกหนี้ออก
เป็น 3 ส่วน "ตัดหนี้สูญ-ปรับโครงสร้างหนี้-
ขยายเวลาพักชำระหนี้"

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย
ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
(กรม.ศก.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน วานนี้(25 ก.พ.)
ว่า ที่ประชุมได้อนุมัติแผนการปรับโครงสร้าง
หนี้สินเกษตรกร วงเงิน 116,000 ล้านบาท
จากจำนวนลูกหนี้ทั้งหมด 8.18 แสนราย โดย
มอบให้กระทรวงการคลังไปหารือกับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ
เกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อสรุปหลักเกณฑ์และ

รายละเอียดก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะ
รัฐมนตรี (ครม.) อีกครั้งวันที่ 3 มี.ค.นี้

ทั้งนี้ในเบื้องต้นโครงการดังกล่าว
ได้ผ่านความเห็นชอบในหลักการไปแล้ว
ทั้งครม. และคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ(คสช.) กรณีการปรับโครงสร้าง
หนี้สินเกษตรกร เพื่อสร้างความเป็นธรรม
ในสังคมไปแล้ว

สำหรับการแก้ไขหนี้สินเกษตรกร
รายย่อยของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ในวงเงิน
116,000 ล้านบาท จากเกษตรกร 8.18 แสน
ราย ได้แบ่งกลุ่มลูกหนี้ออกเป็น 3 ส่วน

กลุ่มที่ 1 โครงการปลดปล่อยหนี้
หรือตัดหนี้สูญสำหรับเกษตรกรรายย่อย
ที่ไม่มีศักยภาพ เสียชีวิต ทุพพลภาพ
เจ็บป่วยเรื้อรัง ชรา และมีปัญหาสุขภาพ
และเป็นหนี้ที่ใช้หลักประกันหรือค้ำประกัน
กลุ่ม กลุ่มนี้ครอบคลุมเกษตรกรจำนวน
2.84 ราย วงเงินรวม 4,000 ล้านบาท

กลุ่มที่ 2 โครงการปรับโครงสร้าง

หนี้เกษตรกรจำนวน 3.4 แสนราย วงเงิน
48,000 ล้านบาท เกษตรกรกลุ่มนี้เป็น
กลุ่มที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ แต่
ไม่สามารถชำระหนี้ได้ กลุ่มนี้สามารถเข้า
โครงการพักชำระหนี้เงินต้น เป็นเวลา 3 ปี
หลังจากนั้นสามารถชำระเป็นรายงวด ตาม
แต่จะตกลงระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ ระยะ
เวลาชำระหนี้ไม่

แบ่งลูกหนี้ 3 กลุ่ม
ตัดหนี้สูญ
ปรับโครงสร้างหนี้
ขยายเวลาพักชำระ

เกิด 15 ปี
เมื่อมีการ
ชำระหนี้เงินต้น
ได้ตามเวลาที่
กำหนด หรือ
ชำระหมด ใน

ส่วนของดอกเบี้ยก็ไม่ต้องชำระ ส่วน
ดอกเบี้ยเงินกู้ ที่ปรับโครงสร้างแล้ว ธ.ก.ส.
จะรับภาระดอกเบี้ยบางส่วนแทนเกษตรกร
รวมทั้งจะสนับสนุนสินเชื่อใหม่ตามแผน
ฟื้นฟูการประกอบอาชีพ การเกษตรหรืออาชีพ
อื่นที่เหมาะสมในวงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท/
ราย วงเงินสินเชื่อรวม 15,000 ล้านบาท

กลุ่มที่ 3 โครงการขยายหมอดอก

พักชำระหนี้ สำหรับเกษตรกรรายย่อยที่มี
ศักยภาพ ในการประกอบอาชีพ แต่ได้รับ
ผลกระทบจากการงดทำนาปรัง และราคา
ยางพาราดกต่ำมูลค่าหนี้วงเงิน 64,000 ล้านบาท
จำนวนเกษตรกร 4.5 แสนราย

กลุ่มนี้พิจารณายืดระยะเวลาในการ
ชำระดอกเบี้ย และงดคิดเบี้ยปรับดอกเบี้ย
เงินกู้ในอัตราที่เหมาะสม รวมถึงสนับสนุน
สินเชื่อเพิ่มเติมให้ เพื่อปลูกพืชทดแทน และ
ประกอบอาชีพการเกษตรอย่างอื่น หรือ
ประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ วงเงิน
กู้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อราย รวมวงเงินสินเชื่อ
ทั้งโครงการ 3.5 หมื่นล้านบาท โดยคิด
ดอกเบี้ยอัตราปกติของธ.ก.ส.

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมฯ ได้อนุมัติ
ในหลักการและให้กระทรวงเกษตรฯ กลับ
ไปทำรายละเอียดและหลักเกณฑ์ของ
จำนวนเกษตรกร วงเงินที่จะมีการตัดหนี้สูญ
ยืดเวลาชำระหนี้และให้สินเชื่อเพิ่มเติมเป็น
จำนวนและวงเงินเท่าไร ซึ่งกระทรวง
เกษตรฯ จะเสนอให้ที่ประชุม ครม. พิจารณา
ในสัปดาห์หน้า

ผวา'กระบือ'ไทยอาจสูญพันธุ์ 5 รบ.ทุ่ม5.8พันล.เร่งเลี้ยงเพิ่ม

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 3 โครงการ คือ 1.โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ วงเงิน 5,816.70 ล้านบาท 2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโค วงเงิน 1,057.20 ล้านบาท และ 3.โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตไก่พื้นเมือง วงเงิน 16.27 ล้านบาท

กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ รายงานว่ากระบือลดลงมากจาก 1,190,886 ตัว ในปี 2553 เหลือ 840,064 ตัว ในปี 2557 หรือร้อยละ 29.46 จึงเสนอโครงการระยะสั้นให้กรมปศุสัตว์สั่งห้ามฆ่าและส่งออกกระบือเพศเมีย ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และ พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ ส่วนระยะกลางจะพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือเพื่ออนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมชุมชน

ท้องถิ่น และระยะยาวเสนอโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือโดยเพิ่มปริมาณและรักษาวิถีกระบือไทย โครงการที่เสนอมีระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2568 วงเงินรวม 5,816.70 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้ ธ.ก.ส. 3,608.40 ล้านบาท และงบประมาณ 2,208.30 ล้านบาท มีเป้าหมายให้กลับไปสู่ระดับเดิมเมื่อปี 2550 ที่เคยมีกระบือรวมเพศผู้และเมีย 1.5 ล้านตัว หรือกระบือเพศเมียเพิ่มเป็น 1 ล้านตัว ภายในปี 2567

นอกจากนั้น ในส่วนโคนมนั้นพบปัญหาขาดแคลนแรงงานและอัตราส่วนพื้นที่เลี้ยงลดลง การผลิตน้ำนมช่วงปี 2553-2557 เฉลี่ยมี 12 ตัวต่อ 1 ฟาร์ม ทำให้การผลิตน้ำนมโคค่อนข้างต่ำ จึงเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโค ระยะเวลา 5 ปี คือ 2558-2562 อาทิ ปรับโครงสร้างและพัฒนาระบบฟาร์มเลี้ยง จัดตั้งศูนย์ผลิตอาหาร รวบรวมน้ำนมดิบและลดต้นทุนการขนส่งน้ำนม เป็นต้น

ชาวภาคกลางไม่สนลุยทำนาปรัง

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ นายโบว์แดง ทนแก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ตามที่กรมชลประทานแจ้งเตือนให้ชาวภาคกลางหยุดทำนาปรังตั้งแต่สิ้นปีที่ผ่านมาจนถึงเดือนเมษายนปีนี้ เพราะปริมาณน้ำในเขื่อนน้อย ล่าสุดชาวนาหลายจังหวัดไม่สนใจคำเตือน ยังทำนาปรังกัน ประเมินแล้วมีกว่า 4 ล้านไร่ ทั้งชาวกลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ป่าสัก ลพบุรี และแม่น้ำน้อย เร่งสูบน้ำจากแม่น้ำและลำคลองสาขาที่มีน้ำอยู่ไม่มากเข้าแปลงนาของตนเอง

ปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำลงท้ายเขื่อน 25 ลบ.ม.ต่อวินาที และเขื่อนพระรามหก อ.ท่าเรือ ปล่อยที่ 25 ลบ.ม.ต่อวินาที ไม่สามารถปล่อยน้ำลงท้ายเขื่อนได้มากกว่านี้ ส่วนน้ำที่อยู่เหนือเขื่อนต่างๆ ต้องเก็บสำรองไว้เพื่อเริ่มต้นปล่อยน้ำพร้อมกันในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้

นายจำรัส ศิริมงคล อายุ 60 ปี ชาวนา ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ทราบประกาศเตือนแต่ก็ลองเสี่ยงทำนาดู ยอมรับช่วยกันลงขันสูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นมาทำนาปรัง และสูบน้ำกันทั้งทุ่งนา

ปตท.หนุนผลิตกระบैया่างพารา

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) กล่าวว่าบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) กับบริษัท บลูโกล์ อุตสาหกรรม จำกัด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กระบैया่างพาราเดินทางจากเม็ดพลาสติกผสมยางธรรมชาติ (กรีนเอบีเอส) เพราะมีนโยบายส่งเสริมการใช้ยางพาราในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการสนับสนุนราคาของพาราของเกษตรกร

สำหรับการผลิตกระบैया่างพาราปัจจุบันใช้ยางธรรมชาติคิดเป็น 2% ของการผลิตทั้งหมด ช่วยทดแทนยางสังเคราะห์ได้ 10-40% ในอนาคตจะเพิ่มเป็น 20%

ด้านนายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไออาร์พีซี กล่าวว่า การพัฒนากระบैया่างพาราเดินทางด้วยจากเม็ดพลาสติกผสมยางธรรมชาติเป็นรายแรกของโลก ซึ่งปัจจุบันไออาร์พีซีมีเม็ดพลาสติกกรีนเอบีเอส 6,400 ตัน/ปี หรือ 500 ตัน/เดือน การผลิตเม็ดพลาสติกดังกล่าวนี้ใช้น้ำยางธรรมชาติ 2% คิดเป็น 135 ตันต่อปี มาจากพื้นที่ปลูกยางพารา 500 ไร่

อนาคตบริษัทตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนน้ำยางธรรมชาติในเม็ดพลาสติกเป็น 8% คิดเป็น 500 ตันต่อปี ทำให้ใช้พื้นที่ปลูกยางพารามากถึง 2,000 ไร่ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวให้การผลิตสินค้าต่อยอด มั่นใจว่าจะมีส่วนช่วยยกระดับราคาของพาราของประเทศได้แน่นอน

เปิดตัวสมาคมชาวนาพอเพียง

ชู 3 เรื่องใหญ่ลดพึ่งพารัฐ/ฝึกโรงสี-ออมสินลุย

ออกตัวแรงเปิดตัวสมาคมชาวนาเศรษฐกิจพอเพียง ชู 3 เรื่องสร้างความหวังใหม่รากหญ้าทั่วประเทศ ทั้งดึงแบงก์ออมสินปล่อยกู้เงินทุนทำนา 3 พันบาท/ไร่ ค่าดำรงชีพระหว่างรอเก็บเกี่ยวไม่เกิน 3 หมื่นบาท/ราย พร้อมตั้งโรงสีทำสัญญาซื้อขายข้าวเปลือกราคาสูง ปูพรมตั้งร้านค้าสวัสดิการขายปุ๋ย ยา เมล็ดพันธุ์ราคาประหยัดทุกอำเภอ ดีเดย์ครบแรกพ.ค.นี้

นายทวีศักดิ์ วีระศักดิ์ นายกสมาคมชาวนาเศรษฐกิจพอเพียง เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ทางสมาคมจะมีพิธีเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ณ สำนักงานชั่วคราวเลขที่ 68 หมู่ 4 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันสมาคมมีสมาชิกกว่า 70 จังหวัด พื้นที่รวมกว่า 20 ล้านไร่ ล่าสุดสมาคมได้จับมือกับธนาคารออมสินในการปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ และ

สมาคมโรงสีข้าวไทยได้ตอบรับในการเข้าร่วมโครงการซื้อข้าวเปลือกที่ได้คุณภาพมาตรฐานในราคาสูง เพื่อจูงใจให้ชาวนาผลิตข้าวคุณภาพดี ไม่ใช่พันธุ์ข้าวอายุสั้น โดยทางสมาคมจะเป็นคนกำหนดสายพันธุ์ให้ปลูกในแต่ละพื้นที่

สำหรับในขั้นตอนการปฏิบัติ หลังจากชาวนาปลูกข้าวแล้ว จะต้องนำข้าวเปลือกไปขายให้กับโรงสีที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น จึงจะได้ราคาตามที่

สมาคมกำหนด ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า เมล็ดยาวตันละ 8 พันบาท ข้าวหอมปทุมธานีตันละ 9 พันบาท ข้าวหอมมะลิ 105 ภาคอีสานตันละ 1.4 หมื่นบาท และข้าวพื้นเมืองตันละ 1-2 หมื่นบาท โดยกำหนดความชื้นไม่เกิน 25% ทั้งนี้ทางสมาคมจะประกาศรายชื่อโรงสีที่เข้าร่วมโครงการให้กับสมาชิกรับทราบในแต่ละพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้ทางสมาคมจะให้สมาชิกเริ่มปลูกข้าวในเดือนพฤษภาคมนี้ โดยเรื่องหลักๆ ที่สมาคมจะให้ความช่วยเหลือสมาชิกได้แก่ 1.ตั้งเป้าหมายให้ชาวนามีเงินต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวทุกๆ รอบการผลิตไร่ละ 3 พันบาท 2. ทางสมาคมร่วมกับธนาคารออมสิน ช่วยเหลือดอกเบี้ยต่ำในการดำรงชีพระหว่างรอการเก็บเกี่ยวผลผลิตไร่ละ 1 พันบาท ครัวเรือน

หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ หน้า ๒๕

เปิดประมูลสต็อกข้าวรัฐอีกล้านตัน พาณิชย์เร่งสกัด “นอมินี” สวมรอย

รู้ นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่าคณะทำงาน
ดำเนินการระบายข้าวจะเปิดประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาล ครั้งที่ 2/58
ปริมาณรวม 1 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวขาว 5%, 10%, 15%, 25% เลิศ, ข้าวเหนียว
และปลายข้าว ในคลังขององค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อ
เกษตรกร (อ.ต.ก.) โดยจะระบายแบบรายคลังสินค้าตามสภาพข้าว กำหนด
ให้ผู้สนใจยื่นซองเอกสารคุณสมบัติได้วันที่ 5 มี.ค.นี้ เวลา 08.30-11.30 น.
และประกาศคุณสมบัติผู้เสนอซื้อที่คุณสมบัติครบถ้วน วันที่ 6 มี.ค. ผู้เสนอซื้อ
ที่คุณสมบัติครบถ้วนจึงจะสามารถยื่นซองเสนอซื้อได้ โดยจะมีการชี้แจงหลัก
เกณฑ์การประมูลวันที่ 26 ก.พ.นี้ เวลา 10.00 น. ที่กรมการค้าต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม กรม ได้กำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นประมูลข้าวให้รัดกุมขึ้น
เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่เคยมีปัญหาในการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้าข้าว
เข้าประมูลได้ เช่น กำหนดคุณสมบัติต้องเป็นผู้ค้าข้าวเท่านั้น ไม่เคยมีพฤติกรรม
ที่สร้างความเสียหายต่อ โครงการแทรกแซงสินค้าเกษตร ต้องไม่มีประวัติ
การขโมยความผิดจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) หรือมีความเกี่ยวพันกับบริษัทที่กระทำความผิด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการเปิดประมูลข้าวครั้งที่ 1/58 เมื่อวันที่ 29
ม.ค.58 ปริมาณ 999,000 ตัน มีบริษัทที่ถูก ป.ป.ช. ขโมยความผิดเข้ามายื่น
ประมูลข้าวคือ บริษัท สยามอินดิกา จำกัด ซึ่งต่อมาได้ถูกตัดสิทธิ์ แต่ยัง
พบว่า มีบริษัทที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าเป็นตัวแทนอำพราง (นอมินี) เข้ามายื่น
ประมูลแทน แต่ที่สุดได้ถูกตัดสิทธิ์เช่นเดียวกัน.



เกาะบ้านเกษตร
๒๒ เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวัน
พฤษภาคมที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘...
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารหอ
ประชุมเฉลิมพระเกียรติ และทอดพระเนตรการ
ดำเนินงานโรงสีข้าวพระราชทานจังหวัดน่าน
โดยมี นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ กราบนำชมบุคลากรดำเนินงาน
การบริหารจัดการโรงสีข้าวและการส่งเสริมการ
รวมกลุ่มด้วยระบบสหกรณ์ และนำทอด
พระเนตรผลิตภัณฑ์จากโรงสีข้าวพระราชทาน
ณ โรงสีข้าวพระราชทาน บ้านหัวมะเดื่อ อ.ศรี

ภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ที่ผ่านมา...
สำนักงานชลประทานที่ 16 ได้จัด
กิจกรรมพบปะเยี่ยมเยียน บ้านพักผู้อำนวยการ
สำนักงานชลประทานที่ 16 และร่วมกิจกรรม โกร
งการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละ
ต้น เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ
๘๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมี นายปริญญา
ลักตะนอย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่
16 มอบต้นไม้ผลยืนต้นครัวเรือน เช่น สะดอ
มะขาม มะพร้าว มะนาว มังคุด ทุเรียนเทศ และ
หมากให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ราชการเพื่อนำไปเพาะ
ปลูกต่อไป...
พล.ต.อินทรีรัตน์ ยอดนางเคย ที่
ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานเปิดโรงคลุมข้าวเปลือกโรงสีสหกรณ์
การเกษตรเมืองอุดรดิตถ์ จำกัด อ.บ้านเกาะ

จ.อุดรดิตถ์ ซึ่งใช้งบประมาณการก่อสร้าง 16 ล้าน
บาท โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนตามแผน
งบประมาณส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและ
สร้างมูลค่าภาคการเกษตร งบอุดหนุน จำนวน ๘
ล้านบาท เมื่อวันก่อน...
สำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์อำนาจเจริญ นำโดย นายไมตรี สายจัน
ดา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อม
พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วม
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ (จังหวัดเคลื่อนที่)
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยได้รับเกียรติ
จาก นายสุทธินันท์ บุญมี ผู้ว่าราชการจังหวัด
อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนหนอง
แห่โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ต.นาขม อ.เมือง
จ.อำนาจเจริญ เมื่อวันก่อน...
จ.อำนาจเจริญ

“กิด ทางโดย”

ศึกษาตลาดเกษตรไทยในยุโรป

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรี **ค้า และสิ่งแวดลอมของอียูที่จะส่งผลกระทบต่อ**
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า **ต่อการส่งออกสินค้าเกษตรไทยในช่วง**
ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับสำนักงานที่ **2558-2563**
วิชาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพ **พร้อมศึกษาขนาดตลาด ความต้อง**
ยุโรป เร่งดำเนินโครงการศึกษาสถานการณ์ **การของผู้บริโภค ความต้องการของภาค**
สินค้าเกษตรและอาหารไทยในตลาดยุโรปใน **อุตสาหกรรม ส่วนแบ่งตลาดสินค้าสดและ**
ช่วง 6 ปีข้างหน้า (2558-2563) **แปรรูป วิเคราะห์แนวโน้ม โอกาส ศักยภาพ**
ซึ่งจะครอบคลุมสินค้าเกษตรและ **และคู่แข่งทางการตลาดของสินค้าเกษตรไทย**
อาหารของไทยที่มีศักยภาพในการส่งออก **ในอียู ซึ่งสหภาพยุโรปหรืออียู (EU) เป็นผู้นำ**
ยังตลาดอียูทั้งสินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมง **เข้าสินค้าเกษตรและอาหารที่มีกำลังซื้อสูง**
รวม 9 ชนิด ได้แก่ ผลไม้ ผัก สินค้าอินทรีย์ **ที่สุดในโลก เนื่องจากมีประเทศสมาชิกถึง 28**
สมุนไพร เครื่องเทศ กุ้ง ปลาทูน่า และไก่ เพื่อ **ประเทศ และมีประชากรรวมกว่า 500 ล้านคน**
รวบรวมข้อมูลด้านสภาพเศรษฐกิจ สังคม การ **และนิยมเลือกซื้อสินค้าที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น.**